

Từ điểm tựa truyền thống tự hào bước tới tương lai

NGUYỄN HOÀNG LONG

Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Hànộimới

Trải qua 60 năm xây dựng, phát triển, các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hànộimới đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển Thủ đô. Tự hào về lịch sử của đơn vị Anh hùng Lao động, mỗi cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hànộimới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng nỗ lực để Báo Hànộimới luôn mới, thực sự là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.



Báo Hànộimới là tờ báo đứng địa phương mang tầm cả nước, có truyền thống lịch sử rất vẻ vang. Được làm việc, cống hiến và trưởng thành trong một cơ quan như vậy là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là thử thách không nhỏ đối với mỗi người. Truyền thống vẻ vang 60 năm của Báo với rất nhiều huân chương, huy chương và cao nhất là danh hiệu Anh hùng Lao động, luôn là một "sức ép" thường xuyên đối với mỗi việc làm của mọi cán bộ, phóng viên, nhân viên. Phải làm gì đây để những trang sử vẻ vang ấy tiếp tục được viết rục rịch thêm trong tương lai? Cùng với những bước phát triển rất nhanh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, báo chí đã, đang và sẽ chịu nhiều tác động mạnh mẽ và trực diện. Sự phát triển phong phú của các công cụ truyền thông hiện đại; sự thay đổi trong xu hướng phát triển báo chí (báo điện tử dần thay thế truyền hình và báo in); sức ép về cạnh tranh thông tin giữa các cơ quan báo chí với nhau, giữa các cơ quan báo chí chính thống với thông tin đa chiều trên mạng xã hội... đòi hỏi phải thay đổi mạnh mẽ về quản lý, tổ chức hoạt động nghiệp vụ, cách đưa thông tin cũng như các hoạt động kinh tế báo chí.

Chặng đường phát triển Báo Hànộimới những năm sắp tới sẽ được định hình trong bối cảnh như vậy. Để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, đáp lại sự tin tưởng của bạn đọc, Báo Hànộimới đã có những định hướng phát triển hết sức bài bản, cụ thể và đang từng bước tiến hành đổi mới toàn diện với phương châm "Chủ động, chuyên nghiệp, hiệu quả, nhân văn". Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Báo Hànộimới nhiệm kỳ 2015 - 2017, hai năm qua, Đảng ủy Báo Hànộimới đã ban hành và triển khai thực hiện 5 chương trình công tác toàn khóa với 15 đề án cụ thể. Đây chính là những định hướng phát triển có thể về toàn diện hoạt động của Báo trong những năm tới và xa hơn. Một số kết quả bước đầu đạt được trong thực hiện những định hướng này là rất khả quan nhưng nhiệm vụ của chúng ta càng gấp gáp hơn. Trước hết, như tên gọi "Đổi mới", nâng cao chất lượng các ấn phẩm Báo Hànộimới giai đoạn 2016 - 2020" (Chương trình số 02-CTr/ĐU-HNM), Báo không ngừng đổi mới kết cấu nội dung, hình thức trình bày, cách chuyển tải thông tin... để nâng cao chất lượng và sức

cạnh tranh thông tin ở cả 3 nhóm ấn phẩm: báo in hàng ngày, báo điện tử và các ấn phẩm chuyên san. Là tờ báo đảng của Thủ đô, các ấn phẩm của Hànộimới tập trung phân ánh nhanh - chính xác - chuẩn mực về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển Thủ đô cũng như muốn mặt đời sống của thành phố. Đồng thời, Báo cũng quan tâm thông tin về các địa phương trong cả nước, nhất là vùng Thủ đô để vừa đáp ứng nhu cầu của bạn đọc vừa góp phần thực hiện tốt quan điểm phát triển "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội". Các ấn phẩm chính của Báo còn phải tăng cường lượng thông tin xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tuyên truyền đối ngoại, đấu tranh chống quan điểm sai trái, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... Theo đó, báo điện tử sẽ tập trung đổi mới để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ thông tin các sự kiện thời sự; nâng sức cạnh tranh để tăng nhanh lượng truy cập, thu hút quảng cáo tạo hiệu quả kinh tế. Trên cơ sở thực tiễn thời gian qua, báo in hàng ngày tiếp tục bám sát nhu cầu thông tin để phục vụ tốt hơn nữa đối ngũ cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố... ở cơ sở, đặc biệt là những đảng viên trên 50 năm tuổi đảng.

CÔNG AN THÀNH PHỐ PHÁ CHUYÊN ÁN "BKT - 2017", bắt đối tượng dùng bơm kim tiêm gây nhiều vụ cướp

Trong khoảng thời gian cuối tháng 9/2017, vào các buổi tan tầm trưa, chiều và tối ở những đoạn đường vắng thuộc các xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình), Trung An (Vũ Thư) xuất hiện một đối tượng thanh niên dùng bơm kim tiêm dính máu, đe dọa người đi đường để cướp tài sản. Trước thông tin trên, Công an thành phố Thái Bình đã chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp cử lực lượng trinh sát đi nắm tình hình.

Thiếu tá Trịnh Văn Thái, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an thành phố cho biết: Trong khi các trinh sát đang được tung đi tìm tung tích đối tượng thì trưa ngày 21/9, chỉ Vũ Thị C, sinh năm 1989,

trú tại phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) đến Công an thành phố trình báo vào khoảng 10 giờ cùng ngày tại đường nội đồng khu vực thôn Bắc Sơn (xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình) bị một đối tượng dùng bơm kim

tiêm dính máu, tự nhận là mình đã bị nhiễm HIV, đe dọa và cướp của chị một điện thoại di động cùng ngày tại đường nội đồng khu vực thôn Bắc Sơn (xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình) bị một đối tượng dùng bơm kim

khu vực, làm cho tâm lý người dân hoang mang lo ngại. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, Đội Điều tra tổng hợp đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố xin lập chuyên án "BKT - 2017" để đấu

CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NAM THÁI BÌNH Gắn sản xuất với chăm lo đời sống người lao động

Nhận thức được sự khó khăn, vất vả của người lao động làm việc trong lĩnh vực thủy lợi, nhiều năm qua, cùng với tập trung sản xuất hiệu quả, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi (MTVKTCTTL) Nam Thái Bình luôn chăm lo đời sống và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chính sách, chế độ đối với người lao động, giúp người lao động yên tâm làm việc.

Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Thái Bình hiện có 5 tổ chức công đoàn cơ sở với 398 đoàn viên. Công ty hiện quản lý hệ thống thủy lợi tại các huyện Vũ Thư, Tiền Hải, Kiến Xương và thành phố Thái Bình với nhiệm vụ chủ yếu tham gia công tác phòng, chống lũ, bão, úng và chống ô nhiễm nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng, tu bổ, sửa chữa, cải tạo nâng cấp, làm mới công trình thủy lợi nông nghiệp và phát triển nông thôn... Với khối lượng công việc lớn, hàng năm Công ty luôn quan tâm đầu tư nâng cấp các thiết bị, máy móc tiên tiến, cơ sở hạ tầng, đồng thời thường xuyên cải thiện điều kiện sinh hoạt và làm việc cho người lao động. Có mặt tại trạm bơm Lịch Bài, xã Vũ Hòa (Kiến Xương) trong những ngày đầu tháng 10 đúng vào thời điểm mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khiến lượng nước trên sông lên cao, cán bộ trạm bơm luôn túc trực để kịp thời xả nước tiêu úng. Trước năm 2016, toàn bộ hệ thống trạm bơm xuống cấp và nghiêm trọng do máy móc lạc hậu. Việc vận hành máy móc đều làm thủ công gây nhiều vất vả cho người lao động. Năm 2016, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Thái Bình đã đầu tư xuất UBND tỉnh đầu tư hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, công suất lớn, điều khiển hệ thống

quy định. Ngoài ra, Công đoàn Công ty còn hưởng ứng mạnh mẽ và thực hiện tốt công tác xã hội: phát động phong trào đóng góp xây dựng các quỹ từ thiện, phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới của tỉnh và ngành Nông nghiệp phát động. Bên cạnh đó, hàng năm, lãnh đạo Công ty còn phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ, công nhân viên toàn Công ty để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, quy chế chi tiêu nội bộ... cho phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Ông Phạm Quốc Hưng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Thái Bình cho biết, từ nay đến cuối năm, theo dự báo, thời tiết sẽ còn diễn biến bất thường, vì vậy công việc của cán bộ và người lao động chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả. Công đoàn Công ty và các công đoàn thành viên sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cả về trang thiết bị máy móc, cơ sở vật chất cũng như chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để người lao động yên tâm công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2017.

Trạm bơm Lịch Bài được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại phục vụ tưới, tiêu và chống úng.



Trạm bơm Lịch Bài được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại phục vụ tưới, tiêu và chống úng.

tranh. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ dạn kinh nghiệm đã được tung đi khắp nơi, nhiều mũi trinh sát đã ém quân suốt ngày đêm tại các khu vực được chỉ đạo đối tượng thường xuất hiện gây án. Cùng với việc tung lực lượng đi truy tìm tung tích đối tượng, Đội Điều tra tổng hợp đã phối hợp với công an các phường, các huyện lân cận rà soát, dựng lên các đối tượng nghi vấn. Thiếu úy Trần Thanh Quý, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an thành phố, người được giao nhiệm vụ chính trong vụ án cho biết: Nhận chỉ đạo của chỉ huy Đội, tôi cùng anh em trong ban chuyên án hạ quyết tâm bằng mọi giá trong thời gian sớm nhất phải tìm ra đối tượng. Trong khi tung tích của đối tượng vẫn là ẩn số, nhiều manh mối đều không có hiệu quả, những đối tượng nghi vấn đều có bằng chứng ngoại phạm. Các vụ cướp bị hại đều là phụ nữ, lại bị đối tượng dùng bơm kim tiêm dính máu đe dọa nên tinh thần hoảng loạn, không nhớ kỹ những đặc điểm của đối tượng, do đó công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Tuy

nhien, với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và tận dụng triệt để các thông tin dù là nhỏ nhất, cuối cùng, ban chuyên án đã khoanh vùng được đối tượng, trong đó nổi lên là Hồ Sỹ Minh, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú thôn Văn Lâm (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, Minh được triệu tập lên làm việc. Ban đầu đối tượng rất ngoan cố đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm thế nhưng bằng các tài liệu trinh

sát chính xác, biết không thể chối cãi Minh đã cúi đầu nhận tội. Tại cơ quan điều tra, Hồ Sỹ Minh khai nhận: Do không có tiền tiêu dùng cá nhân, đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản đối với phụ nữ, chọn địa điểm là các đường nội đồng nơi vắng vẻ tại xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) khu vực giáp ranh huyện Vũ Thư. Y đã dùng bơm kim tiêm tự hút máu từ ven tay của mình, khi thấy con mồi, đối tượng đi xe máy vượt lên trước chặn xe sau đó dùng bơm kim tiêm dính máu để uy hiếp cướp tài sản, sau khi gây án xong liền xe tẩu thoát ngay. Với thủ đoạn trên, Hồ Sỹ Minh đã gây ra 13 vụ cướp tài sản (11 vụ địa bàn thành phố Thái Bình 11 vụ và huyện Vũ Thư 2 vụ). Chỉ sau một thời gian ngắn, với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, cán bộ, chiến sĩ Đội Điều tra tổng hợp, Công an thành phố Thái Bình đã làm rõ đối tượng cướp tài sản với hành vi rất hung hãn và nguy hiểm, qua đó góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, tạo niềm tin cho cán bộ và nhân dân.



Đối tượng dùng bơm kim tiêm cướp tài sản.